

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๑๖/๖๓๒๐



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติด
ในเรือนจำและทัณฑสถาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๓๓๘๓๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) เสนอความเห็นเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถาน ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน ปง. พิจารณามาตรการเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถานดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

(๑) สำนักงาน ปง. มีกฎหมายกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๑/๑ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทำการโดยทุจริตที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งอัตราโทษดังกล่าวสูงกว่าอัตราโทษตามปกติถึงสามเท่า ส่งผลทำให้ไม่มีการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ปง. ซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม และยังเป็นการข่มขู่ยับยั้งการกระทำผิด (General Deterrence) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะเขียนเสือให้วัวกลัว และต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนั้น กรมราชทัณฑ์ควรกำหนดมาตรการในลักษณะของระเบียบ คำสั่ง หรือกฎหมาย เพื่อกำหนดการลงทัณฑ์เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ทุจริตเกี่ยวกับยาเสพติดและสนับสนุนให้มีการซื้อขายยาเสพติดในเรือนจำหรือทัณฑสถาน โดยต้องได้รับอัตราโทษสูงกว่าอัตราโทษตามปกติรวมทั้งมีการประเมินผลทุกระยะ

(๒) หากพบว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กรมราชทัณฑ์สามารถส่งเรื่องไปยังสำนักงาน ปง. เพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและดำเนินการตามกระบวนการยึดอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายต่อไป

(๓) ควรมีการมอบรางวัล (Reward) ให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติดหรือสั่งการซื้อขายยาเสพติดภายในเรือนจำหรือทัณฑสถานหรือการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ผู้อื่น

จากมาตรการที่ว่าจะส่งผลให้ผู้ที่คิดจะกระทำความผิดย่อมมีเจตจำนงอิสระ (Free Will) ในการตัดสินใจว่าจะกระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิด โดยการชั่งใจว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม ถ้าคิดว่าจะไม่คุ้มก็เลือกที่จะไม่กระทำความผิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน